

# วันนี้ก็ยังอยู่คู่ 'นักพี' 'กัญชา' 'พืชเสพติด' อมตะ!

## ส กู ป ห นั ำ ๑ เติสิหวิสัย

**น**อกจากยาเสพติดจำพวก "ยาบ้า-ยาอี-ยาไอซ์-ยาเค" ที่เมื่อเมื่อไหร่มันก็จะหมดระบาค อดระวาคทำร้ายสังคมไทยแล้ว ยาเสพติดรูปแบบเก่า ๆ หลายนชนิด...ถึงวันนี้ก็ยังมีการลักลอบขาย-ลักลอบเสพกันอยู่ อย่างเช่น "เฮโรอีน" หรือ "ผงขาว" และรวมถึงยาเสพติดที่ไม่ต้องผ่านการสกัดหรือสังเคราะห์ เช่น "กระท่อม" และก๊วมถึง "พืชเสพติด" ดังเดิม...อย่าง "กัญชา" ที่แต่ละปีจับได้เป็นหมื่น ๆ คดี-ผู้ต้องหาเป็นพัน ๆ คน

ย้อนดูสถิติการจับกุมคดียาเสพติดทั่วประเทศของทางสำนักงาน ป.ป.ส. การจับกุม "คดีกัญชา" ปี 2546 มี 15,526 คดี, ปี 2547 มี 7,474 คดี, ปี 2548 ถึงวันที่ 8 ก.ค. มี 1,806 คดี ส่วน "ผู้ต้องหาคดีกัญชา" ปี 2546 มี 1,356 คน เป็นชาย 1,168 คน หญิง 188 คน ปี 2547 มีผู้ต้องหา 996 คน เป็นชาย 874 คน หญิง 121 คน และปี 2548 ถึงวันที่ 31 พ.ค. มีผู้ต้องหา 961 คน ชาย 832 คน หญิง 129 คน...นี่ว่ากันเฉพาะที่จับ !!

"กัญชา (Cannabis)" เป็นพืชล้มลุกจำพวกหญ้า ขึ้นได้ง่ายในเขตร้อน ลำต้นสูง 2-4 ฟุต ลักษณะใบจะแตกออกเป็นแฉกประมาณ 5-8 แฉกคล้ายใบมันสำปะหลัง ที่ชอบใบจะมีรอยหยักเป็นระยะ ๆ ออกดอกเป็นช่อเล็ก ๆ ตามง่ามกิ่งและก้าน ส่วนที่คนนำมาเสพคือกิ่ง-ก้าน-ใบ-ช่อช่อดอก โดยนำมาตากหรืออบแห้ง แล้วบดหรือหั่นเป็นผงหยาบ ๆ จากนั้นจึงนำมาสูบโดยขี้ดแทนไม้สูบหรือ สูบด้วยกล้อหรือ "บ้อง" หรือนำมาใส่เตี๊ยะ

ในกลุ่มผู้ลักลอบค้ามักจะทำเป็น "กัญชาแห้งอัดแท่ง" และยังมีพบ

**ส กู ป ห นั ำ ๑ เติสิหวิสัย**

วันนี้ก็ยังอยู่คู่ 'นักพี'  
'กัญชา'  
'พืชเสพติด' อมตะ!



ของกลาง  
กัญชาแห้งอัดแท่ง จำนวน 330 แท่ง  
น้ำหนัก 330 กิโลกรัม

**'กัญชา'**  
**'พืชเสพติด' อมตะ!**

หน้า ๑



ของกลาง  
กัญชาแห้งอัดแท่ง จำนวน 330 แท่ง

ในรูปของ "น้ำมันกัญชา" ที่เป็นการสกัดหลายครั้งจนได้เป็นของเหลวสีน้ำตาลเข้มหรือดำ มีปริมาณสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทสูงถึง 20-80% หรืออาจพบในลักษณะ "ยางกัญชา" ที่เป็นยางแห้งจากใบและช่อช่อดอก มีสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท 4-8%

"กัญชา" จัดเป็น "ยาเสพติดให้โทษ" ที่ออกฤทธิ์หลายอย่างต่อระบบประสาทส่วนกลาง ทั้งกระตุ้นประสาท กดและหลอนประสาท ผู้ที่เสพยาจะมีอารมณ์อ่อนไหวเปลี่ยนแปลง ความคิดเฉื่อยล้าสับสน ควบคุมตัวเองไม่ได้ ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม ความจำเสื่อม ถ้ามั่นเนื้อดิบ หัวใจเต้นเร็ว ปูหัวใจ

สารออกฤทธิ์ในกัญชามีหลายชนิด แต่ที่มีฤทธิ์ต่อสมองและทำให้ร่างกาย อารมณ์ จิตใจเปลี่ยนแปลงคือ เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol) หรือ THC ที่มีมากในส่วนยอดช่อดอกกัญชา

**หลายคนคิดว่ากัญชามีโทษภัยไม่ร้ายแรง และในอดีตก็มีการใช้เป็นส่วนผสมในยาสมุนไพร แต่จากการศึกษาวิจัยพบว่ากัญชาเป็นยาเสพติดอีกชนิดหนึ่งที่มีอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ !!**

โทษภัยของกัญชานั้น ถ้าระดับพื้น ๆ คือ...ฤทธิ์ของกัญชาจะทำให้ผู้เสพยาเสียสมาธิ การตัดสินใจผิดพลาด การตอบสนองช้า การรับรู้ทางสายตาคือเหมือน ความสามารถในการมองเห็นสิ่งเคลื่อนไหวที่เคลื่อนไหวลง จึงเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อผู้เสพยาที่ขับขี้อานยนต์ หรือแม้แต่เดินบนท้องถนนก็อาจจะถูกรถเฉี่ยวชนได้ง่าย ๆ

หนักขึ้นอีก...การเสพยาจะ "ทำลายสมรรถภาพทางกาย" หมดแรงพุ่งใจของชีวิต ไม่คิดทำอะไร อยากรู้อย่างไร, "ทำลายระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย" ช่อนแอและติดเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ง่าย, "ทำลายสมอง" แม้จะเสพยาระยะสั้น ๆ ก็อาจทำให้สูญเสียความทรงจำได้, "ทำให้เกิดมะเร็งปอด" ได้ง่ายกว่าการสูบบุหรี่ถึง 5 เท่า

"ทำร้ายทารกในครรภ์" ผู้หญิงที่เสพยาในระหว่างตั้งครรภ์ทารกที่เกิดมามีโอกาสพิการทางร่างกายและสมองสูง อาจเกิดความคิดผิดปกติของฮอริโมนเพศและพันธุกรรม, "ทำลายความรู้สึกรวมเพศ" กัญชาจะทำให้ระดับฮอริโมนเพศที่ทดสอบในชายลดลง ทำให้ปริมาณอสุจิน้อยลง ผู้เสพยาจึงมักกลายเป็นคนขาดสมรรถภาพทางเพศ, "ทำลายสุขภาพจิต" ฤทธิ์ของกัญชาจะทำให้ผู้เสพยาหลง นานไปจะมีอาการจิตเสื่อม

**โทษภัยจากการเสพยา "กัญชา" ก็ไม่แพ้ยาบ้า และโทษทาง "กฎหมาย" ก็ไม่เบาเช่นกัน !!**

ทั้งนี้ กัญชาจัดเป็น "ยาเสพติดให้โทษประเภท 5" ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มีข้อกำหนดและบทลงโทษดังนี้คือ...ผู้ที่ผลิต นำเข้า หรือส่งออกจำหน่าย หรือครอบครองเพื่อจำหน่าย มีโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 2 หมื่นบาท ถึง 1 แสน 5 หมื่นบาท, ผู้ที่มีไว้ในครอบครอง หากมีกัญชาตั้งแต่ 10 กก.ขึ้นไป ถือว่าเป็นการครอบครองเพื่อจำหน่าย มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท

ผู้เสพยา มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี และปรับไม่เกิน 1 แสนบาท, ผู้ใดใช้ดูยา หลอกหลวง ขู่เข็ญ ใช้กำลังประทุษร้ายให้ผู้อื่นเสพยา มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท, ผู้ใดยุยง ส่งเสริมให้ผู้อื่นเสพยา มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท หากกระทำโดยมีอาวุธหรือร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป จำคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 150,000 บาท หากกระทำต่อหญิงหรือผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำคุกตั้งแต่ 3 ปี ถึงจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 30,000 บาทถึง 500,000 บาท

**"กัญชา" ขึ้นง่าย-ออกง่าย... โดยเฉพาะถ้ากินดี-ฝนดี**  
**ระยะนี้การจับยาเสพติดก็มักพบ "กัญชา" ด้วยบ่อย ๆ**  
**หรือว่ามันจะเป็น "หินเสพติดอมตะ" ไปตลอด ????**